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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
สมัยสามญั สมัยที่ 3 

   ครั้งที่  1 ประจ้าปี 2565 
วันพฤหัสบดี ที่  11  สงิหาคม   ๒๕๖5 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
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เริ่มประชุมเวลา 09 .00 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงช่ือไว้ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกมาประชุม จาํนวน 13 คน (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล) และมีผูเ้ข้าร่วมประชุม 
จํานวน 13 คน เปน็อันว่าครบองค์ประชุม แล้วใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมโดย นายยอด  หอม
ประเสริฐ ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ทําหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชุม 
ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกคร้ังหนึ่ง และเม่ือครบองค์ประชุมจึงได้กลา่วเปิดประชุมและดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว้ดงัต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 -เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญเลขานุการสภาแจง้รายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ 
(นายยอด  หอมประเสริฐ)  
ปลัด อบต.   - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  ทุกท่านครับ สาํหรับแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ครับ 
 

1.1 แจ้งประกาศเตือน “พายุดีเปรสชัน มู่หลาน” 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุดีเปรสชัน มู่หลาน" ประกาศฉบับที่ 6 (๑๙๓/
๒๕๖๕)  ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.แจ้งวา่ พายุโซนร้อน "มู่
หลาน" ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลําเวียดนามตอนบน โดยมีศูนย์กลางอยู่
ห่างประมาณ 190 กิโลเมตร ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม หรือละติจูด 21.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 104.0 องศาตะวันออก มี
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กําลัง
เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 35 กม./ชม. 
คาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในระยะต่อไป
ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย และประเทศลาวตอนบน ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วม
ฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและ
พ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย 

คาดการณ์ว่าประมาณวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : ประกอบไปด้วยจังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย และ
อุดรธานี สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ทําให้คลื่นลมบริเวณทะเล อันดามันตอนบนมีกําลังปาน
กลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร ส่วนทะเล อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณ
ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง 

 
 

……./เร่ือง  
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1.2 เรื่อง การติดตามการด้าเนินการแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดหนองคาย 

ตามท่ี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 
19 - ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและประเด็นข้อร้องเรียนของ
ประชาชนในพื้นท่ีและหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว นั้นเพื่อให้การดําเนินการและแก้ไข
ปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการสมาชิก 
วุฒิสภาพบประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อําเภอท่าบ่อ จึงขอให้ท่าน
ดําเนินการ ดังนี้                

1. ให้โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยโมง องค์การบริการส่วนตําบล  
น้ําโมง ดําเนินการตรวจสอบตามประเด็นข้อร้องเรียนและความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีตามภารกิจหน้าที่และบูรณาการแก้ไข 
ปัญหาโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งร้ายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้
อําเภอทราบ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ่ืออําเภอจะได้รายงานให้จังหวัด
ทราบต่อไป และในกรณีที่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพ้ืนที่ให้ท่านรายงานให้อําเภอทราบด้วย 

2. ให้องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง ดําเนินการบูรณาแผนงาน/
โครงการและงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
หลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้องต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้อําเภอทราบด้วย 

สําหรับอําเภอท่าบ่อ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง ๓ โครงการ 

1) โครงการปรับปรงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสพัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที ่7 และบ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๔.เมตร ยาว 3,300 เมตร งบประมาณ 4,๔๘6,000 บาท 

๒) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะห้วยลาน หมู่ที่ ๑0 บ้านสว่าง 
งบประมาณ ๑๐9,600,000 บาท 

3) โครงการก่องร้างระบบประปา (Water Treatment Syster) 
 

1.3 ขอเชิญร่วมพิธีท้าบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565ซึ่งช่วงเช้ามีพิธีทําบุญตักบาตร ณ วัดอรัญ
บรรพต และช่วงเย็นขอเชิญร่วมพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ ห้อง
ประชุมที่ว่าการอําเภอท่าบ่อ  

 

1.4  ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจ
ท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"  ซึง่องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําโมงได ้ขอพันธ์ไม้เพ่ือมาปลูกตามโครงการจากศูนย์เพราะชําพันกล้าไม้
จังหวัดหนองคาย จํานวน 2,200 ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม  

…….พระชนมพรรษา 
 



~ 4 ~ 
 

      พระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ
ราชชนนีพันปีหลวง  ซึ่งจะดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 ในช่วงเช้า ณ บริเวณด้านหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงฝั่ง
ทางทิศตะวันออก จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการ
โดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป การแต่งกายชุดโทนสีฟ้า 
 

1.5 สถานการณ์จ้านวนประชากรนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ม ฝาง อุ่มเย็น 
ซึ่งยอดจํานวนนักเรียนที่ไปเข้าเรียนมีแนวโน้มที่จะลดลงทุก ๆ ภาค

การศึกษา ซึ่งโอกาสที่จะโดนยุบนั้นมีความเสี่ยงสูงมาก แต่เมื่อมองดูทรัพย์สิน 
ส่วนใหญไ่ม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน หรือแม้กระทั่งทรัพย์สินอ่ืน ๆ ก็เยอะ

พอสมควรแต่ว่าเด็กนักเรียนลดน้อยลง ตอนนี้เราจะหาทางยังไงที่จะในฐานะเรา
เป็นท้องที่ท้องถิ่นเราจะช่วยพยุงยังไงให้โรงเรียนทุ่ม ฝาง อุ่มเย็น ในส่วนนี้ก็ขอ
อนุญาตแจ้งให้ทางคณะผู้บริหารรับทราบ และหาแนวทางออกเพ่ือร่วมด้วยช่วยกัน
ในการแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งก็มีโรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งก็ประสบปัญหาใน
ลักษณะเดียวกัน เดิมเคยมีนักเรียน แต่ปัจจุบัน เด็กลดลงมาก บางแห่งเหลือเด็ก
เรียนอยู่ไม่ถึง 20-30 คน อาจเป็นจากปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง พ่อแม่ในชนบท
นิยมส่งลูกเข้าเรียนในเมือง ลูกคนรวยที่พอมีเงิน หรือลูกครูที่เป็นลูกข้าราชการอยู่
ในชนบทนิยมส่งลูกเข้าเรียนในเมือง โรงเรียนในหมู่บ้านในชนบท เด็กจึงยิ่งลดลง
คงเหลือแต่เด็กท่ีพ่อแม่ยากจน หรือพ่อแม่ต้องการให้ช่วยงานที่บ้าน และจํานวน
การเพ่ิมข้ึนของประชากรที่เพ่ิมข้ึนน้อยมากด้วย 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง  
(นายยอด  หอมประเสริฐ) - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2565 

ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบดูว่าในรายงานการประชุมที่ครั้งที ่
 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ/ไมม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 
 

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใด จึงขอมติท่ีประชุม  
(นายยอด  หอมประเสริฐ) 
มติที่ประชุม                 - มีสมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุม ทั้งหมด จํานวน 11 ท่าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง 
- สมัยสามัญสมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําปี2565 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565  
รับรองรายงานการประชุม  11 เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   - เสียง 
- งดออกเสียง     1 เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม     - เสียง 
- ไม่มาประชุม      - เสียง 

 
 

……./ระเบียบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 - สืบเนื่องจากการประชุมทีผ่่านมา/กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ 3.1 โครงการขุดลอกพื้นที่หนองสาธารณะหนองหัวเรือ  
(นายยอด  หอมประเสริฐ) - ขอเชิญเลขานุการสภาแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ 

 

ปลัด อบต.   - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  ทุกท่านครับ สาํหรับแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ครับ 
 

      ตามท่ีได้ออกสํารวจพื้นที่ร่วมกันระหว่าองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงร่วม
สํานักงานชลประทานจังหวัดหนองคาย ได้ออกสํารวจโครงการในการขุดลอกหนอง
หัวเรือ หรือหนองล่องกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีติดกันและเป็นพื้นที่ซึ่งคาบเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าบ่อนั้น ซึ่งจากการที่ออกสํารวจนั้น ทาง
ชลประทานหนองคายได้แจ้งมาว่า พ่ีน้องราษฎรที่มีพ้ืนที่ทํากินแถว ๆ บริเวณ
ดังกล่าวมีบางรายได้ลุกล้ําเขตพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งบางรายก็มีเอกสารสิทธิ์บางรายก็
อาจจะลุกล้ําจนเลยแนวเขตเอกสารสิทธิ์ที่ทํากินของตนเอง  ในส่วนนี้ทาง
ชลประทานหนองคายก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการดําเนินการต่อ  และ ยังไม่
สามารถเข้าดําเนินการขุดลอกได้ เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาทีหลัง แต่
อย่างไรก็ดีอยากให้ท่านสมาชิกในพื้นที่ หรือทางคณะผู้บริหารได้ศึกษา หาแนวทาง
เพ่ือแก้ไขปัญหาถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว  ซึ่งอาจจะรวบรวมรายชื่อราษฎรที่มีพ้ืนที่ทํา
กินแถวนั้น แล้วเชิญมาท้ังหมดเพ่ือจะทําการประชามติ ร่วมกันผ่านประชาคมคือ
อาจจะทําร่วมกันทั้งทางฝั่ง อบต.ท่าบ่อ ร่วมกันกับฝั่งทาง อบต.น้ําโมงด้วยก็ได้  
 ซ่ึงแต่ก่อนอาจจะเป็นพ้ืนท่ีหนองสาธารณะอยู่ก็จริง แต่เมื่อมีพ้ืนที่งอก
ขึ้นมาใหม่ราษฎรที่อยู่ไกล้เขากต็ามไปปลูกพืช หรือปลูกอะไรต่าง ๆ มันก็เลยไม่เคย
เกิดความชัดเจนอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกในที่สาธารณะทุกพ้ืนที่ไม่ใช่เฉพาะพ้ืนที่
ตําบลน้ําโมงของเราเท่านั้นนะครับ 

ในส่วนนี้ก็เป็นปัญหาอย่างมาก ถ้ามีสมมุติมีราษฎรค้างเคียงอยู่ 10 ราย มี 
9 ราย เห็นด้วยให้ดําเนินก่อสร้าง แต่บังเอิญมีอีกรายหนึ่งไม่เห็นด้วยเขาก็ทําไม่ได้
และไม่กล้าลงมือทํา อันนี้คือประเด็นในเรื่องของการทําประชาคมเพ่ือขอมต ิ 
ก็ขอให้ทางคณะผู้บริหารของเราท่านนายกอาจจะมีการจัดทําเวทีประชาคมอีกครั้ง
เพ่ือเป็นการหาข้อยุติร่วมกันต่อไป 
 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่าน ส.อบต.ทองพูน  เบาะพรม ครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  
 

ส. อบต. หมูท่ี่ 1  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายทองพนู  เบาะพรม) ทุกท่าน กระผม นายทองพูน  เบาะพรม ส.อบต. หมู่ท่ี 1   

ตามที่ผมได้ออกสํารวจพ้ืนเพื่อดําเนินการขุดลอกหนองสาธารณะ หนองหัวเรือซ่ึง
เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวระหว่างตําบลน้ําโมงและตําบลท่าบ่อ นั้น แต่เมื่อสังเกตุ
ดูแล้วทางตําบลท่าบ่อเขาจะทําเป็นเขตกั้นแนวเขตแดนไว้เรียบร้อยแล้ว ทางฝั่งทาง
บ้านนาโพธิ์ แต่ยังอยู่ที่ฝั่งทาง อบต.น้ําโมง ของเรายังไม่ได้ขุดแนวเขตไว้แต่อย่างไร  
จึงอาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านสามารถลุกล้ําแนวเขตเพ่ือเข้าทํากินได้ 

……./ประธานสภา 
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ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัดได้สะท้อนปัญหาที่เกดิขึ้นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อแก้ไข 
(นายยอด หอมประเสริฐ) ปัญหาเพื่อท่ีจะหาแนวทางออกในการที่จะได้ดาํเนินการขุดลกหนองสาธารณะ

หนองหัวเรือและหนองล่องกุง้นั้น ก็ถือวา่เป็นแนวคดิที่ดีมากครับ ในส่วนที่ท่าน 
ส.อบต.ทองพูน เบาะพรม แจ้งมาว่า ทาง อบต. ท่าบ่อ ได้ดําเนนิการทําพนงักั้น 
ดินเป็นคู เปน็แนวเขตไว้นั้น ก็ถือว่าเป็นการดาํเนินการที่วางแผนอนาคตไว้อย่าง
ดีเพื่อป้องกันการลุกล้ําเขตพืน้ที่สาธารณะ แต่อย่างไรก็ดกี็ขอฝากทางคณะ
ผู้บริหารเก็บไว้พจิารณา แกป้ัญหาต่อ ซึง่ก็ไม่อยากให้โครงการท่ีดีดี ตกไปเพื่อ
ประโยชน์ของพี่น้องเราในส่วนมาก 

  
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

4.๑ เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2566 เพื่อให้สภาฯ พิจารณารับ
ร่างในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  

ประธานสภาฯ    ด้วยคณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 

(นายยอด  หอมประเสริฐ)    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ล าดับขอเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาใน
วาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ) ขอเชิญครับ 

 
ค้าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง 

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงจึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานการณ์คลัง  
 

 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

 

 

     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,626,401.03 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,227,067.14 บาท 

      1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,101,808.81 บาท 

      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท 

     1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 64,300.03 บาท 
 

 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
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  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ.2565 
 

 

    (1) รายรับจริง จํานวน 43,391,951.57 บาท ประกอบด้วย 
 

 

      หมวดภาษีอากร จํานวน 41,393.70 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 153,045.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 150,636.06 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,554,744.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 16,725.50 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,385,575.86 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,116,831.45 บาท 
 

     
       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,466,225.85บาท 

  

  
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 29,182,088.79 บาท ประกอบด้วย 

      งบกลาง จํานวน 11,654,113.60 บาท 

      งบบุคลากร จํานวน 12,168,897..00 บาท 

      งบดําเนินงาน จํานวน 13,454,094.59 บาท 

      งบลงทุน จํานวน 928,900.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จํานวน 1,663,386.97 บาท 

     งบเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท 
 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 545,548.00บาท 
 

    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ง จํานวน 3,454.00บาท 
 

    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน 0.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……./คําแถลงงบประมาณ 



~ 8 ~ 
 

      ค้าแถลงงบประมาณ     
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง 
อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

1. รายรับ       
 

      
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 14,393.70 20,000.00 20,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

153,045.00 203,000.00 203,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,636.06 150,000.00 150,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

1,554,744.00 1,701,000.00 1,701,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,725.50 25,000.00 25,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,889,544.26 2,104,000.00 2,104,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,385,575.86 20,896,000.00 0,896,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,385,575.86 20,896,000.00 20,896,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 21,116,831.45 23,000,000.00 23,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,116,831.45 23,000,000.00 23,000,000.00 

รวม 43,391,951.57 46,000,000.00 46,000,000.00 
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ค้าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,654,113.60 13,080,400.00 13,675,148.00 

  งบบุคลากร 12,168,897.00 14,274,784.00 12,448,335.00 

  งบดําเนินงาน 13,454,094.59 13,659,916.00 15,535,317.00 

  งบลงทุน 928,900.00 2,989,700.00 3,558,200.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,663,386.97 1,985,200.00 773,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 39,869,392.16 46,000,000.00 46,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……./บันทึกหลักการและเหตผุล 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

 ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,005,538 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 590,080 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,630,335 

  แผนงานสาธารณสุข 1,055,860 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 911,839 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,501,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 298,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 255,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,026,700 

  แผนงานการพาณิชย์ 7,050,500 

ด้านการด้าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,675,148 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 46,000,000 
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เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี ( พ.ศ.2566–2570) ตลอดปีงบประมาณ 25๖6 จะสามารถนําเงินงบประมาณดังกล่าวไปดําเนินงานตาม
ภารกิจหน้าที่และเป็นไปตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในด้านต่างๆ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2566 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    น้ําโมงต่อไปรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการแห่งราชบัญญัติ ต่อไปปลัดจะชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมาย มีระเบียบข้อกฎหมายดังนี้  

ปลัด อบต./จนท. งปม. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 “ ในการพิจารณาญัตติในวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง เจ้าหน้าที่งบประมาณ           

(นายยอด หอมประเสริฐ)      ไดช้ี้แจงรายรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง
ทุกท่าน ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ว่าควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการข้อบัญญัติหรือไม่ 

- ขอเรียนเชิญท่าน สุระพิศ  บุญยืน อภิปราย เชิญครับ 

 ส. อบต. หมูท่ี่ 13 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายสุระพศิ  บุญยืน)    ทกุท่าน กระผม นายสุระพิศ  บุญยืน ส.อบต. หมู่ท่ี 13  มเีร่ืองสอบถาม 3 เร่ืองด้วยกนั  

 คือเรื่องที่ 1 นะครับเรื่องค่าเช่าบ้านนะครับเป็นแผนงานของการบริหารงานทั่วไปนะครับ
หมวดค่าตอบแทน นะครับตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท สําหรับค่าเช่าบ้านนี้เป็นค่า
เช่าบ้านของพนักงานไปทํางานในส่วนที่หน่วยงานออกไปทํางานนอกสถานที่ใช่ไหมครับผม 
หรือยังไงช่วยอธิบายให้ทราบด้วย 
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เรื่องที่ 2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์เนื่องในวันสําคัญตา่ง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงิน 60,000 บาท 
ก็ถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เยอะพอสมควร ครับ 

……./เรื่องท่ี 3 

เรื่องที่ 3 คือ แผนงานการศึกษา สําหรับวัสดุงาน งานบ้านงานครัว งบประมาณรายจ่าย
ที่ตั้งไว้ จํานวน 817,015 บาท เมื่อมองดูตัวเลขแล้วผมว่ามีจํานวนมากเกินไปสําหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสํานักงาน ครับ ขอบคุณครับ 

ปลัด อบต.น้้าโมง  - ขออนุญาตท่านประธานนะครับ สําหรับคําถามของท่าน ส.อบต. สุระพิศ บุญยืน ที่ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  สอบถามมาเกี่ยวกับงบประมาณสําหรับค่าเช่าบ้านของบุคลากร  ทั้งงบประมาณไว้ 

50,000 บาท นั้น คือในส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ออกไปทํางาน
นอกพ้ืนที่แต่อย่างใด ซึ่งในส่วนนี้เป็นการตั้งงบประมาณไว้ในให้กับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
ที่มีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้ อาจจะเป็นบุคลากกรที่จะย้ายมาใหม่แทนตําแหน่งที่ว่าง ใน
ส่วนนี้ตามหลักการงบประมาณก็ต้องตั้งตามสิทธิ์ของเขาที่จะได้รับครับ 

รองปลัด อบต.น้้าโมง  - ขออนุญาตท่านประธานนะครับ สําหรับคําถามของท่าน ส.อบต. สุระพิศ บุญยืน ที่ 
(นายวรวุฒิ  สิงห์นิล)  สอบถามมาเก่ียวกับงบประมาณสําหรับค่าวัสดุงานบ้างงานครัวของกองการศึกษา นั้น ที่ตั้ง

งบประมาณไว้ที่จํานวน 817,015 บาท นั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นยอดรวม ซึ่งอาหารเสริม 
(นมโรงเรียน ) ที่อบต.จัดซื้อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก 1 ศูนย์และโรงเรียนในสังกัดอีก 3 โรงเรียน
ซึ่งจะอยู่รวมกับวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งในระบบที่เราปริ้นออกมาจะไม่ โชว์รายละเอียด
พอสมควรแต่ถ้าเราส่งไปให้ทางอําเภอตรวจมีการแจ้งมาว่าต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วน
ไหนเราก็จะได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบไปอีกครั้งครับ คือจะรวมเป็นค่าอาหารเสริมนมนะ
ครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  

  ในส่วนของโครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ ที่ตั้ง
ไว้จํานวนเงิน 60,000 บาท ก็ไม่ได้ตั้งไว้มากเท่าไหร่นะครับ เพราะการจัดซื้อธงชาติและธง
ตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วเรามีวันสําคัญต่าง ๆ ทางราช
พิธีที่ค่อนข้างหลายวันด้วยกัน และการจัดซื้อจะต้องซื้อคู่กันระหว่างจัดซื้อธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์ เนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ ของพระราชสํานักที่จัดขึ้นนะครับ และจะต้องมอบให้
ทุก ๆ หมู่บ้าน เท่าที่ผ่านมางบที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ก็ต้องได้โอนงบประมาณอีกครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ได้โปรดให้ที่ประชุมทราบครับ                    
(นายยอด หอมประเสริฐ) – ขอเรียนเชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 5 ท่านศุภสิทธิ์   สวนแดง อภิปราย เชิญครับ 

 ส. อบต. หมูท่ี่ 5 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายศภุสทิธิ์   สวนแดง)    ทุกท่าน กระผม นายศุภสิทธิ์   สวนแดง ส.อบต. หมู่ท่ี 5  ครับ ตามที่กระผมได้

ตรวจสอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2566 นัน้ใน
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เบื้องต้นผมก็เห็นด้วยสนับสนุนในข้อบัญญัติและร่างงบประมาณนะครับ แต่ก็
ขอให้ปฏิบัติให้ได้จริง ๆ ให้ดาํเนินการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของแตล่ะ
หมู่บ้านใหไ้ด้ ผมก็พอใจแล้วนะครับนะคือทุกอย่างมันเปน็โครงสร้างที่มีรายจา่ยที่
เยอะก็จริงแต่ก็อยากฝากไว้กับทางคณะผู้บริหารพิจารณาให้คํายืนยันผมก็
ขอบคุณทุกคนครับ ขอบพระคุณครับ 

……./ประธานสภา 

ประธานสภาฯ   - ครับตามที่สมาชิก หมู่ที่ 5 ได้อภิปรายมาก็ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีทราบครับ
(นายยอด หอมประเสริฐ)  – ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารหรือท่านนายกได้ตอบคําถามท่านสมาชิกเชิญครับ 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายจรัญ  วงศ์เสนา)  ทุกท่าน ผมนายจรัญ   วงศ์เสนา นายก อบต.น้ําโมง ตามที่ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 

5 ได้ยื่นข้อเสนอไว้กับทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ตั้งไว้สําหรับพัฒนาหมู่บ้านในส่วนของงานโครงสร้างพื้นฐานของแต่
ละหมู่บ้านนั้น ผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง ผมขอนําเรียน
ในท่ีประชุมให้ทราบโดยทั่วกันสําหรับงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 นั้นผมจะดําเนินการให้ทุกโครงการทุกหมู่บ้านได้แน่นอนครับ 
ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   - ตามที่ท่านสมาชิกสภาและทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายรายละเอียดกับร่าง 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระท่ี 1  

ขั้นรับหลักการ นั้น ผมขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงทุกท่าน 
ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 วาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ อีกครั้ง ว่าควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการ
ข้อบัญญัติหรือไม ่

ทีป่ระชุม   - ไม่มี 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 12 คน  มาประชุม   12  คน ลาประชุม   -  คน 

(ส.ต.ท. ชวลิต  ชัยวี)   ขาดประชุม  -    คน  ครบจํานวนเป็นองค์ประชุม    

ประธานสภาฯ   - เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบจํานวนเป็นองค์ประชุมแล้ว ลําดับต่อไปผมจะขอมติ 

(นายยอด  หอมประเสริฐ)  ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรให้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๖6 จํานวน 11  เสียง 

   - งดออกเสียง จํานวน 1  เสียง 

ประธานสภาฯ   -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
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(นายยอด  หอมประเสริฐ) รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2566 วาระนี้ขอให้ผ่านไปในวาระท่ี ๑  

 (ขั้นรับหลักการ) จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง เมื่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๖6 แล้ว ลําดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

……./เลขานุการ 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

(ส.ต.ท.ชวลิต  ชัยวี) 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

 ข้อ 45 วรรค 3“ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน
การพิจารราวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  

 ข้อ 4๙ “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาฯท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 

 ข้อ ๕๐“เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน  และบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตติ
นั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคํา
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

-ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 น. 
 

เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 
 

ประธานสภาฯ 4.๒ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกฎหมายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

(ส.ต.ท. ชวลิต  ชัยวี) สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  

(๑) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

(๒) คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

……./ข้อ 103 

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย 

(๒) สมาชิกท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (ใช้กรณีพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติต่างๆ)  

(3) คณะกรรมการวิสามัญ 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตาม
ความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหาร่สนตําบลน้ําโมง 

 (2) คณะกรรมกรรมตรวจจดรายงานการประชุม 

 (3) คระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

นายทองพูน  เบาะพรม  - ขอเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3  คน 

(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้ขอมติที่
ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี นายทองพูน  เบาะพรม  ส.อบต. หมู่ที่ 1 เสนอ ให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน 

ประธานสภาฯ          - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกท่านสมาชิกท่านใดการแต่งตั้ง 

(นายยอด  หอมประเสริฐ)  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณพ.ศ. 2566 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ นําเสนอได้พร้อมกับผู้รับรอง 

อย่างน้อย ๒ ท่านครับขอเชิญครับ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 1 
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- ขอเชิญ ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 13 ท่านสุระพิศ  บุญยืน เชิญครับ 
นายสุระพิศ  บุญยืน - ผมนายสุระพิศ  บุญยืน ส.อบต.หมู่ที่ 13 ขอเสนอ นายจหลัด  เข็มขาว  ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณปี 
2565 โดยมีผู้รับรองคือ 

 นายทองพูน  เบาะพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 เป็นผู้รับรอง 
 นายธวัช      ซึ่มพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ลําดับต่อขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกท่านสมาชิกท่านใดการแต่งตั้ง 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่านต่อไป 
- ขอเชิญ ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 9 ท่านจหลัด  เข็มขาว  เชิญครับ 

นายจหลัด  เข็มขาว  - ผมขอเสนอ นายสุระพิศ  บุญยืน ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปร 
(สมาชิก อบต.หมู่ 9) ญัตติร่างข้อบัญญัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565  

มีผู้รับรองคือ  
นายศุภสิทธิ์      สวนแดง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรอง 

 นายประสิทธิ์     สีทน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ครับ เชิญครับ ขอเชิญท่าน ส.อบต.  

(นายยอด  หอมประเสริฐ)  หมู่ที่ 11 ท่านธีรพัฒน์   คําภีระเกษ  

นายธีรพัฒน์  ค้าภีระเกษ  - ผมขอเสนอนายทองพูน  เบาะพรม ส.อบต. หมู่ที่ 1 เพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 

(สมาชิก อบต.หมู่ 11) แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้รับรองคือ 

 นายประสงค์    วงศ์สุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง 

 นางวงศ์ประไพ  น้อยเสนา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ประธานสภาฯ    -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

(นายยอด หอมประเสริฐ)  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  เมื่อ 
ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ เพ่ิมเติ่ม สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่าน
สมาชิกว่าควรพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการรับเรื่องแปรญัตติ
ในครั้งนี้ จํานวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายจหลัด     เข็มขาว  สมาชิก อบต. หมู่ที่   ๙  เป็นกรรมการ 
๒. นายสุระพิศ  บุญยืน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓ เป็นกรรมการ 
๓. นายทองพูน   เบาะพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่  1  เป็นกรรมการ   

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเชิญฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ ได้นัดแนะร่วมกับคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสามท่านเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธาน
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และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือทําหน้าที่รับเรื่องยื่นแปรญัตติพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และจะได้ดําเนินการทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป ขอเชิญครับ  

 

 

                       - 35 - 

เลขานุการสภาฯ  - สําหรับสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

(ส.ต.ท. ชวลิต  ชัยวี) งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ให้ทุกท่านดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการในการดําเนินการรับเรื่องยื่นแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 109 วรรค 2 ได้กําหนดให้มีการเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการในการดําเนินการแปรญัตติ และให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประชาชนที่จะได้รับต่อไป  

- ในส่วนนี้ขอให้คณะกรรมการทั้งสามท่านประชุมเพ่ือดําเนินการคัดเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการในการดําเนินการแปรญัตติหลังจากปิดประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ ณ 
ห้องประชุมรองนายก ต่อไป  

ที่ประชุม  - พัก 15 นาที  

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ และคณะกรรมการรับเรื่องแปรญัตติ ทั้งสามท่าน 

(นายยอด  หอมประเสริฐ)     ได้นัดหมายเพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการในการรับเรื่องแปรญัตติ 

  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

- หลังจากที่ได้ดําเนินการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการในการดําเนินการแปร
ญัตติ ผมจะทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติทําหน้าที่
พิจารณาคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ โดยพิจารณากําหนดระยะเสนอคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอคําแปร
ญัตติสามารถยื่นคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม เวลา   
๐8.3๐  น. ถึงวันที่ 14 สิงหาคม เวลา  ๐8.๐๐ น.  พ.ศ. 2565  
ณ ห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง และขอให้เสนอต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565 
ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. แล้วนําเสนอผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธาน สภาฯ 
เพ่ือจัดส่งผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง  ได้รับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง ผมขอนัดวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2  ในวันจันทร์ที่ ๑5 เดือนสิงหาคม 
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พ.ศ. 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง โดยนัด
หมายให้ใส่เสื้อผ้าไทยสีฟ้า ครับ 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

 

 

 

4.3พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อความเดิม ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าอาคารกองช่าง โดยการถมดินลูกรงั) (ตามแบบแปลนประมาณการ
กองช่าง อบต.น้ําโมง) งบประมาณ จํานวน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
ข้อความใหม่ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสํานักงาน อบต. น้ําโมง โดยการถมดินลูกรงั) (ตามแบบแปลนประมาณ
การกองช่าง อบต.น้ําโมง) จํานวน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  - ตามที่ท่านเลขานกุารสภาฯ ชีแ้จงรายละเอียดที่ประชมุเกี่ยวกับ 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน 

อบต. น้ําโมง โดยการถมดินลูกรัง) (ตามแบบแปลนประมาณการกองช่าง 
อบต.น้ําโมง)  จํานวน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้นมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มี 
- ขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจํานวน  11  เสียง 
 

พักรบัประทานอาหารว่าง  - เวลา 14.45 น. 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  - เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเร่ืองเพื่อเสนอที ่
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบ โปรดนําแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบไปพร้อมกัน เรียนเชิญท่านขอเชิญ

ท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี 9 ทา่นจหลัด   เข็มขาว เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมูท่ี่ 9  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายจหลัด  เข็มขาว) ทุกท่าน กระผม นายจหลัด   เข็มขาว ส.อบต. หมู่ที่ 9 กระผมมีเร่ืองเรียน

สอบถามไปยังคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง 3 เร่ืองด้วยกันคือ 
เร่ืองที่ 1 ผมอยากถามว่าเร่ืองขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านทําไมถึง
ขยายออกไปไม่ได้เพราะว่าคือผมดูในงบประมาณที่เขียนลงมา ก็มีรายการอยู๋ใน
ข้อบัญญัติ ทุกวันนี้ไฟส่องสว่างตามหมู่บ้านมีไม่เพียงพอทําให้พวกวัยรุ่นเสพยา 
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หรือพวกหัวขโมย ออกหาขโมยของชาวบ้าน ซึ่งสาเหตุก็ไม่มีไฟส่องสว่าง พวกลัก
เล็กขโมยน้อยก็ได้ใจ ไม่เกรงกลัว 
เร่ืองที่ 2 วัสดุ อุปกรณ ์เคร่ืองมืออํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่กองช่าง สิ่งไหนที่
มันสําคัญที่มันขาดก็ให้ช่วยซื้อมาไว้ใช้หน่อยบางทีชาวบ้านมาขอความอนุเคราะห์ 
ยืมหรือช่วยให้ออกไปดําเนินการให้ บางทีก็บอกว่าไม่มีอุปกรณ์ หรือคราวหน้า
เข้ามาขอยืมใหม่ก็บอกว่าไม่มสีักที  
เร่ืองที่ 3 ผมก็ขอสอบถามเร่ืองงบประมาณลงดินลูกรัง 200,000 บาท ภายใน
ตําบลเมื่อไหร่จะได้ทําสักทีหรือต้องรอให้ฝนเร่งๆมาแล้วถึงจะออกไปทําเพราะ
ตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงไปบ้างแล้วครับ ถ้าเราลงดินลูกรังตอนฝนยังไม่เร่งมันจะแน่น 
ถ้าไปทําตอนฝนเร่ง ๆ เทดินลูกรังลงฝนก็กัดเซาะหนีหมด หรือไม่ก็เละ เป็นโคลน 
ยิ่งจะลําบากกว่าเดิม ฝากไว้ด้วยครับ 

อีกเร่ือง คือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ํา ที่เคยสอบถาม
ไปในคร้ังคราวประชุมคร้ังที่ผ่านมา ก็รู้อยู่ว่าได้ดําเนินการแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะให้
เขาทําได้ตอนไหนเพราะว่าไอ้เร่ืองนี้เขาขอมาหลายคร้ังแล้วก็รับปากว่าจะได้ทุก 

 
ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่าน นายกฯ ตอบคําถามทา่นสมาชิกครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ) 
 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายจรัญ  วงศ์เสนา) ตามท่ีท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี 9 ได้แจง้ปัญหาหรือเร่ืองขอความช่วยเหลือมานั้น 
 - ในส่วนของโครงการลงดินลูกรังภายในตําบลงบประมาณ 200,000 บาท 

ภายในตําบลผมก็ได้สั่งให้ทางผู้อํานวยการกองช่างให้ดําเนินการ ทําประมาณการ
คิวดินได้สั่งไปนานแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าดําเนินการถึงไหนแล้วฝากให้ท่าน
ผู้อํานวยการกองช่างรายงานรายละเอียดด้วยว่าติดขัดประการใด หรือ ยังไม่ได้
ดําเนินการโปรดแจ้งให้ทราบด้วย 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่าน นายกฯ ตอบคําถามทา่นสมาชิกครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ) 
 

รองนายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นางศิริพร  ขนนุใหญ)่ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี 9 ได้แจง้ปัญหามานั้น 

 -คือโครงการงบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารได้รับรู้และรับทราบปัญหามานั้น 
ทางทีมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหา 
ที่เกิดขึ้น แต่เราก็พยายามเรียบเรียงเร่งดําเนินการตามความเร่งด่วนของการ
แก้ปัญหา โดยจะเรียงลําดับปัญหาที่สําคัญ ๆ ขึ้นก่อน ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ได้ทํามาก
แต่เด๋ียวน้ีก็เร่ิมทยอยทําซ่ึงความจําเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนเราก็
ยอมรับฟังและจะทําให้ทุก ๆ หมู่บ้านจะพยายามเร่งโครงการให้ได้ทุก ๆ หมู่บ้าน 
-ในส่วนอุปกรณ์ซ่อมสร้างของกองช่างอะไรความเดือดร้อนก็ให้ท่านแจ้งมาแจ้ง
มาแล้วเราก็ให้จะให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจริงตามที่แจ้งที่ทําตามที่แจ้งได้ทําค่ะคือ
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ภาระของท่านทางคณะผู้บริหารเข้ามาก็ได้รับปัญหาคือซ่อมรถขนขยะ 4-5 แสน
แล้วก็ทําถนนลูกรังแล้วทําประตูทํานบกั้นน้ําแล้ว  
-ในส่วนของการดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสง่น้ํากําลงัจะดําเนินการนะค่ะ
คือจะทยอยทําไปแล้วส่วนโครงการหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านก็จะพยายามให้ทําให้
ได้มากที่สุดจะทยอยทําไม่ใช่ว่าทําทุกหมู่บ้านพร้อม ๆ กัน เพราะเราต้องดู
งบประมาณด้วย ทําสลับกันไปตามท่ีความเดือดร้อนและตามที่มีเงินมีจริงค่ะท่าน
นายกตั้งใจไว้ค่ะ 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่าน ปลดัเพิ่มเตมิ เชิญครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ) 
 
เลขานุการสภาฯ   - ขอเสริมสําหรับคําถามที่ท่านสมาชิก ขอเสริมสําหรับคําตอบของท่านนายก 

(ส.ต.ท. ชวลิต  ชัยวี) อีกครั้งเกี่ยวกับ 3 โครงการที่ท่านนายกแจ้งให้ทราบไปแล้วนั้น บางโครงการได้
สัญญาเรียบร้อยแล้วและได้ดําเนินการไปบางโครงการแล้ว  
-ในส่วนที่เหลือคือโครงการลงดินลูกรังภายในตําบล 200,000  บาท และ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ําตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ
เอกสารถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะได้หาผู้รับเหมาต่อไป ตอนนี้ไม่รู้จะ
เอาผู้รับเหมาก็ยังแสวงหาผู้รับเหมาที่ทํางานประทับใจอยู่นะเพราะว่าเป็นงาน
จัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคาไม่ใช่งานสอบราคานะงบประมาณไม่ถึงไม่เกิน 
500,000 บาท ยังไงก็ขอฝากท่านสมาชิกคอยติดตามเร่ืองของงบประมาณกับ
ทางคณะผู้บริหารเร่ืองเช็คงบประมาณจะได้จัดสรรไปดําเนินการในส่วนที่เป็น
ปัญหาเร่งด่วนของหมูบ่้านไหนที่มีความเร่งด่วนก่อนต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเรื่อง โปรดนําแจ้งให้ที ่
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบไปพร้อมกัน  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเร่ืองอื่น ๆ เพิ่มเติม จงึขอทาํการปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล สมัยสามัญ สมยัที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2565  

  -ขอเชิญร่วมงานโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ลา้นต้น ในช่วงเช้าวันจันทร์ท่ี 15  สิงหาคม 2565 
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และ 

  -ขอนัดประชุมคร้ังต่อไป สมยัสามัญ สมยัที่ 3 คร้ังที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 15 
สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง การแตง่
กายชุดเสื้อโทนสีฟา้ 

  - ประธานสภาสัง่ปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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   (ลงชื่อ) ส.ต.ท.                       ผู้จดรายงานการประชุม 
(ชวลิต         ชัยวี) 

                                              เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลน้้าโมง 

 

                        (ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายไพฑูรย์       แก่นท้าว ) 
 

                        (ลงชื่อ)                             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายพีรพัฒน์     ค้าภีระเกษ ) 
 

                          (ลงชือ่)                         กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายสุระพิส      บุญยืน ) 
 

การรับรองรายงานการประชุม 

     ............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

    (ลงชื่อ) 

                                            ( นายยอด    หอมประเสรฐิ ) 

                                   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลน้้าโมง 
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